



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๙๑๖ /2562)

เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม และทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน นั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร

- 1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
- 1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
- 1.3 เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
 - 1.3.1 มีความเป็นผู้นำ
 - 1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 - 1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 - 1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิด
- 1.4 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. จำนวนรับรวม 585 คน โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี้

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
1	คณะเทคนิคการแพทย์	7 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เท่านั้น 2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.50 4. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 5. เป็นผู้ทำกิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง 6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากผู้เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติดังนี้ 1.มีภาวะผู้นำ 2.เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 7. ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัดขึ้นไป 8. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 9. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นขั้นสุดท้าย
	<ul style="list-style-type: none"> - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - สาขาวิชากายภาพบำบัด 	<p>5 คน</p> <p>2 คน</p>	

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
2	คณะสัตวแพทยศาสตร์	5 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 2. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นขั้นสุดท้าย
3	คณะเกษตรศาสตร์	160 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม หรือ 3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานวันเกษตรภาคอีสาน หรือ 3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร 3.4 เป็นบุตรหลานเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต <ul style="list-style-type: none"> - สาขาวิชาภูมิวิทยา 5 คน - สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 12 คน - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 15 คน - สาขาวิชาพืชสวน 20 คน - สาขาวิชาพืชไร่ 20 คน - สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนากาเกษตร 13 คน - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20 คน - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 10 คน - สาขาวิชาการประมง 20 คน 		

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
			<p>4. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ “บทบาทด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร” ลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 หน้า</p> <p>5. ส่งเอกสารข้อ 3 และ 4 ภายในวันที่มาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด</p>
	<p>หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต</p> <p>- สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม</p>	25 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงวันรับสมัครไม่ต่ำกว่า 2.50 3. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม หรือ 3.2 เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานวันเกษตรภาคอีสาน หรือ 3.3 เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร หรือ 3.4 เป็นบุตรหลานเกษตรกร โดยมีหนังสือจากสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ “บทบาท ด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และ

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
			<p>ท่านจะนำความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร” ลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 หน้า</p> <p>5. ส่งเอกสารข้อ 3 และ 4 ภายในวันที่มาหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด</p>
4	<p>คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 คน - วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 คน - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 คน 	20 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มคะแนน 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50 3. มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึงมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด
5	<p>คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ) 2 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) 2 คน - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 2 คน 	14 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัวยุโรป โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากเพิ่มคะแนนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ความเป็นผู้นำ 1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาภัยต่ออันตรายใช้สารเสพติดทุกชนิด

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
6	คณะพยาบาลศาสตร์	1 คน	<p>คุณสมบัติของผู้สมัคร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 3. มีสัญชาติไทย 4. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA (เกรด 5 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50 6. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มี ความพิการ พิการหรือ ผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาลอื่นๆ ตามแนวทาง การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่สุดเงื่อนไขอื่นๆ <p>ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ/ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้อง มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษา และการประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้</p>

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
			<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 1.3 สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 2. หูหนวก หูตึง (threshold)ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB จากความผิดปกติทางประสาท(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น 3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
7	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ	48 คน 7 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.50 2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4. มีคะแนน TOFEL (สำหรับข้อสอบแบบ paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือInternet-based ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5.5 หรือผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
	- ภาษาไทย	6 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 3. มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาไทยที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การขับร้อง
	- รัฐประศาสนศาสตร์	5 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป 2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 3. มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
	- สังคมศาสตร์-วิชาเอกสังคมวิทยา	11 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
	- สังคมศาสตร์-วิชาเอกพัฒนาสังคม	9 คน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ไม่น้อยกว่า 3.50 3. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 4. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาสังคมหรือชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
	- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	10 คน	1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ขึ้นไป 2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. มีแฟ้มสะสมผลงานที่ทำจากการเรียน และ/หรือกิจกรรม
8	คณะวิทยาศาสตร์ 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ 2. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี	14 คน 10 คน 2 คน 2 คน	1. เป็นผู้ที่มีการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 2. เป็นผู้ที่มีการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
9	คณะศึกษาศาสตร์	50 คน	1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามเงื่อนไขดังนี้ 1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับตำบล ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-5 ของโรงเรียน 1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอ ต้องมีผลการเรียนสะสม อันดับ 1-10 ของโรงเรียน 1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 30 ของโรงเรียน หรือ 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเคยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนที่กำลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) หรือโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 5 ของโรงเรียน
	- วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรศึกษา 4 ปี)	5 คน	

ลำดับ ที่	คณะ/สาขาวิชา	จำนวน รับ	เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
			<p>3. ผู้สมัครวิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา จะต้องมีความรู้คุณสมบัติตามข้อ (1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) หรือ (2) โดยมีหนังสือรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่ทางโรงเรียนรับรองว่ามีเกรดเฉลี่ยตรงตามลำดับที่ทางสาขาวิชาฯ ประกาศรับสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้)</p> <p>4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีภาวะผู้นำ 2.เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3.เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะฝ่าฝืนต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์</p> <p>5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่ยึดถือ</p>
	<p>- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรศึกษา 4 ปี)</p>	5 คน	<p>1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50</p> <p>2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00</p> <p>3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขันความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือ</p> <p>4. เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ สอวน. ค่าย 2 ชั้นไปหรือผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (TIMO) หรือระดับนานาชาติ (IMO) หรือ</p> <p>5. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือ</p> <p>6. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดและแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป เช่น ฟิสิกส์ สัปดาห์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทาง</p>